

สถานี ก.ค.ศ.: การประชุมผู้แทน สำนักงาน ก.ค.ศ. และผู้แทนสำนักงาน สช.

นำเสนอเมื่อ : 19 เม.ย. 2559

คอลัมน์: สถานี ก.ค.ศ.: การประชุมผู้แทน สำนักงาน ก.ค.ศ. และผู้แทนสำนักงาน สช.

พินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์

เลขาธิการ ก.ค.ศ.

จากการที่ได้มีคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ที่ 10/2559 เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค และคำสั่งที่ 11/2559 เรื่อง การบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค โดยให้ยุบเลิก อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา อำนาจหน้าที่และงานตามภาระหน้าที่ของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด หรือที่เรียกว่า กศจ.นั้น กระทรวงศึกษาธิการได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดทั้ง 76 จังหวัดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559 ที่ผ่านมา โดยท่านปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้มอบหมายให้สำนักงาน ก.ค.ศ.จัดประชุมชี้แจงการบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของ กศจ.ให้กับผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ในวันที่ 9 เมษายน 2559 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ ซึ่ง รศ.นพ.กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม โดยปลัดกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่า ผู้แทนทั้ง 2 หน่วยงานที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้เป็นผู้ที่มีความสำคัญในการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาให้บังเกิดผลสำเร็จ จะต้องทำหน้าที่กรรมการในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด หรือ กศจ. โดยหน้าที่ส่วนหนึ่งจะต้องทำหน้าที่ในเรื่องการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัด ดังนั้น ทุกท่านจะต้องศึกษาทำความเข้าใจรายละเอียดในคู่มือการบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของ กศจ. ก่อนที่จะมีการนัดประชุม กศจ. เพื่อให้การปฏิบัติงานตามภารกิจเร่งด่วน 5 ประการ ในช่วงเปลี่ยนผ่าน ตามที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการได้สั่งการ เป็นไปด้วยความรวดเร็ว เรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ

ในช่วงท้ายของการมอบนโยบายในการปฏิบัติงาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้เน้นย้ำในเรื่องการปฏิบัติหน้าที่ของผู้แทนทั้ง 2 หน่วยงาน ให้ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต หากปรากฏว่ามีข้อครหาเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของผู้แทนในเรื่องความไม่ซื่อสัตย์ ไม่สุจริต เรียกรับผลประโยชน์ จะเสนอถอดถอนจาก กศจ.ทันที และจะดำเนินการทางวินัยด้วย

จะเห็นว่ากระทรวงศึกษาธิการมีความพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงการบริหารงานในส่วนภูมิภาคให้มีความชัดเจน
บริสุทธิ์ ยุติธรรม ตามหลัก ธรรมภิบาล เพื่อใ้หวังการศึกษามีความสง่างาม
และส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาในอนาคต

ที่มา: [หนังสือพิมพ์มติชน](#)